



สรุปผลการประชุมสภาผู้แทนราษฎร ชุดที่ ๒๖ ปีที่ ๑
ครั้งที่ ๖ (สมัยสามัญประจำปีครั้งที่หนึ่ง)
วันพฤหัสบดีที่ ๑๐ สิงหาคม ๒๕๖๖

เริ่มประชุมเวลา ๑๐.๔๑ นาฬิกา
ณ ห้องประชุมสภาผู้แทนราษฎร อาคารรัฐสภา

ข้อหารือของสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร

ก่อนเข้าสู่ระเบียบวาระการประชุม นายปดิพัทธ์ สันติภาดา รองประธานสภาผู้แทนราษฎร คนที่หนึ่ง ปฏิบัติหน้าที่แทนประธานสภาผู้แทนราษฎร ชื่นบัลลังก์และได้อนุญาตให้สมาชิกฯ ปรีกษาหรือปัญหาที่เกี่ยวกับความเดือดร้อนของประชาชนหรือปัญหาอื่นใด ตามข้อบังคับการประชุมสภาผู้แทนราษฎร พ.ศ. ๒๕๖๒ ข้อ ๒๔ ในประเด็นต่าง ๆ คือ ปัญหาการกำจัดขยะมูลฝอย ปัญหาการสู้รบในประเทศเมียนมา ส่งผลให้ประชาชนประเทศเมียนมาหนีการสู้รบมาอาศัยอยู่ตามแนวชายแดนติดกับประเทศไทยและความปลอดภัยของประชาชนประเทศไทยที่อาศัยอยู่ตามแนวชายแดน เรื่องขอการสนับสนุนโครงการก่อสร้างถนนลาดยาง ปัญหาการชดเชยเงินค่าต้นไม้ที่ถูกตัดเนื่องจากการติดตั้งเสาไฟฟ้าล่าช้า ปัญหาเกิดการตื่นเงินของแม่น้ำปากพ่อง จึงต้องการให้มีการขุดลอกแม่น้ำปากพ่อง ปัญหาไม่มีการติดตั้งสัญญาณไฟจราจร ปัญหาการขยายช่องทางจราจรจาก ๒ ช่องเป็น ๔ ช่อง เรื่องขอให้ติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่าง ๒ ข้างถนน ปัญหาการระบาดของโรคฉี่หนู ปัญหาราคาโค - กระบือตกต่ำ ขอให้หัตถลาดส่งออกโค - กระบือ และควบคุมการนำเข้าโค - กระบือ เข้ามาในประเทศไทย ปัญหาการสร้างรางคูของรถไฟทำให้เกิดการจราจรติดขัด เรื่องการขาดแคลนน้ำเพื่อใช้ในการเกษตรกรรม ปัญหาประตูละลอกน้ำเกิดการชำรุด ปัญหาการปรับปรุงอ่างเก็บน้ำเพื่อเพิ่มปริมาณในการเก็บกักน้ำที่ใช้ในการเกษตรกรรม ปัญหาถนนเสียหายจากการเกิดอุทกภัยและดินโคลนถล่ม ปัญหาราคายางพาราตกต่ำ กระทบกับการครองชีพของเกษตรกร ขอให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้ความช่วยเหลือเกษตรกร ปัญหาหมอกควันจากการเผาขยะก่อให้เกิดมลภาวะอากาศเป็นพิษ ปัญหาน้ำกัดเซาะตลิ่งทำให้ดินบริเวณตลิ่งถล่มส่งผลกระทบทำให้บ้านเรือนของประชาชนได้รับความเสียหายจากการทรุดตัว เรื่องขอให้ช่วยเหลือเด็กนักเรียนได้รับอุบัติเหตุที่โรงเรียนบาดเจ็บบาสต้องเข้ากับการผ่าตัดแล้วไม่สามารถไปเรียนได้ ขอให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้ความช่วยเหลือโดยเร่งด่วน ปัญหาความขัดแย้งระหว่างรถแท็กซี่ โดยมีการข่มขู่ผู้ประกอบการและผู้โดยสารที่เป็นนักท่องเที่ยว ทำให้จังหวัดภูเก็ตมีอัตราค่าโดยสารสูงกว่าจังหวัดอื่น และทำให้เสียภาพลักษณ์การท่องเที่ยวของจังหวัดภูเก็ต ปัญหานักท่องเที่ยวเสียชีวิตในการลงเล่นน้ำทะเล ทั้งที่มีการติดป้ายแจ้งเตือนภัยแล้ว ปัญหาห้องสุขาของโรงเรียนขาดสุขอนามัย เรื่องเกษตรกรผู้เลี้ยงโคนมประสบปัญหาการขาดทุน เนื่องจากรายจ่ายค่าอาหารของโคนมมีราคาสูงต้องการให้ค่าอาหารมีราคาลดลงเพื่อจะได้ลดค่าใช้จ่ายและได้กำไรจากการขายน้ำนม ปัญหาการขาดแคลนปศุสัตว์อำเภอเนื่องจากลาออกต้องการให้มีการนำปศุสัตว์อำเภอแทนตำแหน่งที่ลาออก ปัญหาน้ำป่าไหลน้ำท่วมทำให้ประชาชนได้รับความเดือดร้อนเนื่องจากน้ำท่วมพื้นที่อยู่อาศัยของประชาชน ปัญหาที่ดินทำกินของประชาชน

ที่ไม่สามารถขอไฟฟ้าและน้ำประปาได้ ต้องการให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าไปแก้ไขปัญหา เรื่องติดตามปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนที่ได้ปรึกษาหารือไปแล้วแต่ไม่ได้รับการแก้ไขหรือได้รับการแก้ไขอย่างล่าช้า ฯลฯ

เมื่อครบองค์ประชุมแล้ว ผู้ปฏิบัติหน้าที่ประธานของที่ประชุมได้กล่าวเปิดประชุมและดำเนินการประชุมตามระเบียบวาระ สรุปผลการประชุมได้ ดังนี้

ระเบียบวาระที่ ๒ เรื่องที่ประธานแจ้งต่อที่ประชุม

๑. รายงานผลการประเมินสถานการณ์ด้านสิทธิมนุษยชนของประเทศไทย ปี ๒๕๖๕ และรายงานผลการปฏิบัติงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕

ก่อนที่สมาชิกฯ อภิปราย ผู้ปฏิบัติหน้าที่ประธานของที่ประชุมได้อนุญาตให้ นางสาวพรประไพ กาญจนรินทร์ ประธานกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ นางสาวศยามล ไกยูรวงศ์ และนายวสันต์ ภัยหลีกลี้ กรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ นายพิทักษ์พล บุญมาลิก เลขาธิการคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ และนางหรรษา บุญรัตน์ รองเลขาธิการคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ เข้าร่วมชี้แจงต่อที่ประชุมตามข้อบังคับฯ ข้อ ๓๑

สมาชิกฯ อภิปรายในประเด็นเรื่องกรณีที่มีการกระทบความมั่นคงของรัฐ ประเด็นการละเมิดหลักการสากล เรื่องการประกันตัว เรื่องการละเมิดสิทธิและเสรีภาพ ปัญหาการนำกฎหมายระหว่างประเทศมาใช้ หลักการกฎหมายระหว่างประเทศ กรณีการส่งผู้ร้ายข้ามแดน เรื่องการไกล่เกลี่ยและประนีประนอมของผู้เสียหาย โดยให้ไม่เป็นการดำเนินการซ้ำซ้อนกัน ประเด็นของผู้ลี้ภัยชาวโรฮิงจาด้านสิทธิมนุษยชน เรื่องผู้ลี้ภัยไม่ปรากฏในรายงานของคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ รวมทั้งรายละเอียดต่าง ๆ เกี่ยวกับเรื่องผู้ลี้ภัย ต้องการทราบว่า ปัจจุบันมีผู้ลี้ภัยอยู่ในประเทศไทยจำนวนเท่าไร ประเด็นผู้สูญหายไม่มีข้อมูลรายละเอียดปรากฏในรายงาน โดยประชาชนสามารถนำเรื่องร้องเรียนโครงการชลประทานไม่สามารถใช้การได้ประชาชนได้รับความเดือดร้อนเนื่องจากน้ำท่วมขังสวนยางพารา และปัญหาการสัญจร ซึ่งต้องการให้คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ ดำเนินการในเชิงรุก เพื่อแก้ไขปัญหาให้แก่ประชาชนไม่เกิดความล่าช้า ปัญหาการละเมิดสิทธิมนุษยชนเป็นปัญหาที่ต้องใช้งบประมาณในการดำเนินการแก้ไขปัญหาจำนวนมาก หากแต่คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติได้รับงบประมาณเห็นว่าไม่เพียงพอกับภารกิจ ควรจะได้รับงบประมาณและบุคลากรที่เหมาะสมในการดำเนินงาน และสำนักงานในส่วนภูมิภาคมีไม่ครบถ้วน ซึ่งจะเป็นประโยชน์กับประชาชนที่ไปติดต่อขอความช่วยเหลือและต้องมีการตั้งสำนักงานให้ครบทุกภูมิภาค คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ มีแนวทางในการดูแลและช่วยเหลือประชาชนอย่างไร ประเด็นกลุ่มเยาวชนได้ไปคุกคามกับบุคคลที่มีความเห็นไม่ตรงกัน เรื่องหลักการชุมนุมโดยสงบ ไม่ใช่ความรุนแรงและปราศจากอาวุธ และการกระทำของกลุ่มเยาวชน ไม่ดำเนินการตามหลักการ ควรจะต้องมีการดำเนินการให้เป็นไปตามหลักการ เรื่องสตรียุติการตั้งครรภ์ ควรจะมีการพิจารณาศึกษาให้ความช่วยเหลือสตรี เรื่องค่าจ้างงานระหว่างชายกับหญิง ต้องมีการปรับปรุงให้มีความเป็นธรรม เรื่องความเท่าเทียมทางเพศ เช่น ประเด็นการแต่งกายตามเพศสภาพ เป็นต้น จะต้องมีการดำเนินการให้ชัดเจนเป็นรูปธรรม ประเด็นเรื่องสิทธิการศึกษา ซึ่งมีความเหลื่อมล้ำทางการศึกษา เนื่องจากบางครอบครัวไม่มีอุปกรณ์และค่าใช้จ่ายที่ใช้ในการศึกษา โดยเฉพาะเยาวชนในต่างจังหวัด

ประธานกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ และกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ ตอบชี้แจง

สรุปได้ว่า คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติได้รายงานเรื่องสิทธิมนุษยชน มีสถานการณ์พิเศษ และสถานการณ์ด้านพลเมือง อาจจะไม่ครบถ้วนทุกประเด็นโดยจะนำไปปรับปรุงต่อไป กสม. มีการทำงานเชิงรุกซึ่งเปิดคลินิกมนุษยชนโดยไม่ชี้ให้ประชาชนนำเรื่องมาร้องเรียน หากแต่ กสม. ลงไปในพื้นที่ชุมชนเพื่อรับเรื่องร้องเรียนต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นกับประชาชนเพื่อให้ได้รับการแก้ไข สำหรับการเปิดสำนักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติประจำภาคใต้ เนื่องจากสถานการณ์ละเมิดสิทธิมนุษยชนรุนแรงจึงได้ทำการเปิดเป็นแห่งแรก และอยู่ในระหว่างเปิดสำนักงานประจำจังหวัดในภาคอีสานที่จังหวัดขอนแก่น ส่วนภูมิภาคอื่น ๆ จะได้ดำเนินการเปิดทำการต่อไป

เรื่องบทบาทหน้าที่ของ กสม. ได้ทำงานปฏิบัติหน้าที่อย่างอิสระและปราศจากอคติ โดยทำงานเป็นองค์คณะ มีความเป็นอิสระจากทุกฝ่ายทุกด้านและตระหนักการถึงการดำเนินงานที่ต้องประสานงานกับทุกหน่วยงานทุกองค์กร แผนงานเป็นไปตามยุทธศาสตร์และทิศทางของ กสม. เรื่องบทบาท อำนาจและหน้าที่ของ กสม. เป็นไปตามบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๖๐ เรื่องกรณีการอุ้มหาย เรื่องการซ้อมทรมาน โดยมีการตั้งคณะกรรมการเพื่อพิจารณาศึกษา ส่วนเรื่องสิทธิประกันตัว เรื่องทะเบียนประวัติ ปัจจุบันสำนักงานตำรวจแห่งชาติได้มีการแบ่งแยกบัญชีเป็นบัญชีผู้มีความผิดแต่ยังไม่ได้มีการพิพากษาหรืออยู่ในระหว่างการพิพากษาดำเนินคดี (ยังไม่ถือว่าเป็นผู้กระทำความผิด) กับบัญชีผู้มีความผิดผู้ต้องหาและได้มีการพิพากษาถึงขั้นสุดแล้ว เรื่องสิทธิชุมชน เรื่องความรุนแรงในครอบครัว เรื่องสิทธิของข้าราชการ โดย ก.พ. ได้มีการยกเลิกวิวัฒนาการแต่เพิ่มโรคจิตประสาทในคุณสมบัติของข้าราชการ กสม. ได้มีการดำเนินงานร่วมกับภาคีเครือข่ายทั้งภาครัฐ ภาคประชาชน ภาคเอกชน และองค์กรต่าง ๆ เรื่องสิทธิมนุษยชนและการละเมิดสิทธิมนุษยชน เช่น กลุ่มอุยกูร์ เป็นต้น กสม. ได้ให้การช่วยเหลือโดยคำนึงถึงความมั่นคงของรัฐด้วย เรื่องของผู้พิการ รวมทั้งการช่วยเหลือแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนให้แก่ประชาชนทั่วไปให้ได้รับความเป็นธรรม

ที่ประชุมรับทราบ โดยมีรองประธานสภาผู้แทนราษฎร คนที่หนึ่ง และรองประธานสภาผู้แทนราษฎร คนที่สอง ผลัดเปลี่ยนกันดำเนินการประชุม

๒. รายงานประจำปี๒๕๖๕ ของกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์

ก่อนที่สมาชิก อภิปราย ผู้ปฏิบัติหน้าที่ประธานของที่ประชุมได้อนุญาตให้ นายธนกร ศรีสุขใส ผู้จัดการกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ นายชานัญ งามมณีอุดม และร้อยโท ธนกฤษฏ์ เอกโยคยะ รองผู้จัดการกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ และผู้แทนจากสำนักงานกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ เข้าร่วมชี้แจงต่อที่ประชุม ตามข้อบังคับฯ ข้อ ๓๑

สมาชิก อภิปราย ในประเด็นเรื่องการมีส่วนร่วมของประชาชน จะต้องมีการรับฟังความคิดเห็นจากประชาชน เพื่อนำมาใช้ในการดำเนินการและเข้ามามีส่วนร่วมในการจัดทำสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ เรื่องการเผยแพร่ควรมีกลุ่มเป้าหมายชัดเจน โครงการต้องมีการแบ่งตามประเภทโครงการ โดยแบ่งประเภทให้ตรงกับสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ที่นำเสนอ เช่น สื่อดิจิทัล สื่อเว็บไซต์ เป็นต้น การผลิตสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ออกไปเผยแพร่ ซึ่งมีผลสัมฤทธิ์ไม่สอดคล้องกับสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ที่ผลิตออกไป เนื่องจากเข้าถึงประชาชนน้อยมาก เห็นได้จากไม่ได้รับความสนใจจากประชาชนในการชมสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ที่เผยแพร่ออกไป เรื่องหลักเกณฑ์ในการพิจารณาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ เพื่อส่งเสริมให้เยาวชนและบุคคลทั่วไปได้มีโอกาสเสนอสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์เพิ่มขึ้น ไม่ควรนำเงินงบประมาณประจำปีไปใช้เป็นผูกพัน มีแนวทางในการจัดสรรงบประมาณอย่างไร มีวิธีการที่จะทำให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์

ที่ได้เผยแพร่อย่างไร ตัวชี้วัดในโครงการต่าง ๆ มีตัวชี้วัดกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์เท่าไร คณะกรรมการกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ สัดส่วนของคณะกรรมการฯ ควรต้องมีความหลากหลาย เช่น ควรมีอธิการบดีมหาวิทยาลัยและตัวแทนสถาบันการศึกษาเข้ามาเป็นคณะกรรมการฯ เป็นต้น กรอบกำหนดระยะเวลาตรวจรับงานควรให้มีระยะเวลาที่เหมาะสม ระบบเปิดเผยข้อมูลควรมีการเปิดเผยข้อมูลทุกโครงการ และให้ผู้ที่สนใจเข้าถึงข้อมูลได้มากขึ้น การผลิตสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์จะต้องมีการพัฒนาให้เข้าถึงครอบคลุมทุกเพศทุกวัย ทุกอาชีพ ทุกหน่วยงาน ทุกองค์กร ทุกคนในประเทศ และต้องให้มีการให้ประเมินหรือวัดผลการดำเนินงานในทุก ๆ ด้านอย่างเป็นธรรม ปัจจุบันควรมีโครงการผลิตสื่อที่ต่อต้านข่าวปลอมเพื่อป้องกันการเข้าใจผิดหรือความสับสนของประชาชน เรื่องการอบรมหรือรณรงค์ให้สื่อต่าง ๆ สร้างความรู้ความเข้าใจให้กับประชาชนหรือผู้สูงอายุเนื่องจากถูกหลอกลวงเพิ่มขึ้น กรณี Call Center การผลิตสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์สามารถนำบุคคลที่ได้รับความสนใจหรือมีความโดดเด่นทางสังคมเข้าร่วมผลิตสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ ซึ่งจะทำให้มียอดประชาชนเข้าชมหรือสนใจเพิ่มมากขึ้น ทั้งนี้ อาจจะทำให้สิ้นเปลืองงบประมาณลดลง

ผู้จัดการกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ ตอบชี้แจง สรุปได้ว่า กองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์พยายามสนับสนุนไม่ให้มีสื่อที่มีความรุนแรงเผยแพร่ และการรู้เท่าทันสื่อดิจิทัล การผลิตสื่อระหว่างเยาวชนกับผู้สูงอายุ เพื่อให้มีการพัฒนาและมีส่วนร่วมกัน ทั้งนี้ ได้มีการจัดอบรมโดยนำตัวแทนจากประเทศเกาหลีใต้เพื่อมาให้ความรู้ความเข้าใจแก่สื่อของประเทศไทย เรื่องคณะกรรมการกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ได้รับการแต่งตั้งจากนโยบายของรัฐบาล ซึ่งกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์จะได้จัดทำตัววัดประสิทธิภาพรายโครงการ โดยมี KPI แสดงให้เห็นและเผยแพร่ผลงานและบทความหรือสื่อ ซึ่งอยู่ในระหว่างดำเนินการ การให้ทุนเพื่อใช้ในการผลิตสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ ซึ่งจะต้องมีการแก้ไขสัญญาในเรื่องระยะเวลาในการผลิตสื่อเหมาะสม และจำนวนวงเงินแต่ละโครงการไม่ได้มีการกำหนดวงเงิน แต่หากมีการกำหนดประเภทของการผลิตสื่อ โดยผู้ขอทุนจะต้องเขียนโครงการให้สอดคล้องกับวัตถุประสงค์และขอบเขตงานให้มีความสอดคล้องกับจำนวนงบประมาณที่ได้รับ สำหรับเรื่อง Call Center จะได้มีการดำเนินการเผยแพร่ผลิตสื่อเกี่ยวกับป้องกันการหลอกลวงของเรื่อง Call Center ต่อไป

ที่ประชุมรับทราบ

๓. รายงานประจำปี ๒๕๕๘ และปี ๒๕๕๙ ของกองทุนการออมแห่งชาติ

ก่อนที่สมาชิกฯ อภิปราย ผู้ปฏิบัติหน้าที่ประธานของที่ประชุมได้อนุญาตให้ นางสาวจารุลักษณ์ เรืองสุวรรณ เลขาธิการคณะกรรมการกองทุนการออมแห่งชาติ นายอรุณศักดิ์ จรุงวงศ์นิรมล รองเลขาธิการคณะกรรมการกองทุนการออมแห่งชาติ ด้านการลงทุน และผู้แทนจากกองทุนการออมแห่งชาติ เข้าร่วมชี้แจงต่อที่ประชุม ตามข้อบังคับฯ ข้อ ๗๖

สมาชิกฯ อภิปราย ในประเด็นการจัดทำรายงานของกองทุนการออมแห่งชาติ ได้จัดทำรายงานประจำปี ๒๕๕๘ ถึงปี ๒๕๕๙ ซึ่งเป็นการจัดทำรายงานที่ล่าช้าเนื่องจากปัจจุบันปี ๒๕๖๕ แล้ว กองทุนการออมแห่งชาติควรมีการปรับโครงสร้างและพัฒนาบุคลากรให้ทันกับสถานการณ์ในปัจจุบัน ทั้งนี้ กองทุนการออมแห่งชาติควรมีเป้าหมายและแนวทางการดำเนินงานให้ชัดเจนว่า เป้าหมายต้องการกลุ่มเยาวชน กลุ่มคนทำงาน กลุ่มแรงงานนอกระบบ และกลุ่มผู้สูงอายุ โดยประยุกต์พัฒนาสื่อเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับทราบถึงการดำเนินงานและรู้จักกับกองทุนการออมแห่งชาติเพื่อให้มีการออมเงินเพิ่มขึ้น การมีส่วนร่วมกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เช่น กองทุนการออมแห่งชาติสามารถประสานขอความร่วมมือกับผู้ใหญ่บ้าน กำนัน และองค์กร

ปกครองส่วนท้องถิ่น เป็นต้น ในการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์และดึงดูดให้ประชาชนเข้ามาร่วมออมเงิน ต้องการทราบว่า ปัจจุบันกองทุนการออมแห่งชาติมีงบประมาณเท่าไร มีจำนวนสมาชิกเท่าไร และมีการแบ่งผลกำไรสุทธิอย่างไร เป็นต้น สำหรับค่าใช้จ่ายบุคลากรของกองทุนการออมแห่งชาติและค่าใช้จ่ายของคณะกรรมการกองทุนการออมแห่งชาติในการเบิกจ่ายซ้ำซ้อนหรือไม่ มีความคุ้มค่าหรือไม่ ต้องการให้กองทุนการออมแห่งชาติทำให้ประชาชนมั่นใจในการที่จะมาออมเงินกับกองทุนการออมแห่งชาติ

เลขาธิการคณะกรรมการกองทุนการออมแห่งชาติ ตอบชี้แจง สรุปได้ว่า สาเหตุที่ทำให้นำเสนอรายงานกองทุนการออมแห่งชาติต่อสภาผู้แทนราษฎรล่าช้า กองทุนการออมแห่งชาติได้เริ่มดำเนินงานเมื่อปี ๒๕๕๘ และเพิ่งได้มีการจัดทำโครงสร้างหน่วยงานต่าง ๆ และรายงานกองทุนการออมแห่งชาติต้องผ่านการพิจารณาจากคณะรัฐมนตรีก่อนนำเสนอต่อสภาผู้แทนราษฎร สำหรับรายงานประจำปีของกองทุนการออมแห่งชาติได้มีการดำเนินการจัดทำเสร็จสิ้นแล้วทุกปี รายงานฉบับล่าสุดคือรายงานประจำปี ๒๕๖๕ กองทุนการออมแห่งชาติได้มีการดำเนินงานเชิงรุก ได้ลงพื้นที่ไปทำงานประชาสัมพันธ์เผยแพร่ความรู้ความเข้าใจเพื่อให้ประชาชนรู้จักกองทุนการออมแห่งชาติเพิ่มขึ้น ได้ไปประสานความร่วมมือกับกระทรวงมหาดไทย ผู้ใหญ่บ้าน กำนัน และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยประชาชนที่สามารถออมเงินคุณสมบัติมีอายุระหว่าง ๑๕ ปี ถึง ๖๐ ปี การออมเงินขั้นต่ำ ๕๐ บาทแต่ไม่เกิน ๓๐,๐๐๐ บาท และได้เงินสมทบจากการออมเงินสถาบันการเงินที่ให้ความร่วมมือกับกองทุน เช่น ธนาคารออมสิน ธนาคารกรุงไทย ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์ โดยมีสถาบันการเงินที่เพิ่มขึ้นมาคือ ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย และเคาน์เตอร์เซอร์วิส ตลอดจนแอปพลิเคชันต่าง ๆ ซึ่งมีผลตอบแทนร้อยละ ๒ ต่อปี สำหรับค่าใช้จ่ายบุคลากรซึ่งกองทุนการออมแห่งชาติไม่มีสาขาจึงต้องพึ่งพาหน่วยงานองค์กรต่าง ๆ และเครือข่าย ซึ่งเงินสะสมและเงินสมทบที่ประชาชนได้ออมเงินกับกองทุนการออมแห่งชาติเป็นบัญชีรายบุคคล และเรื่องการลงทุนของกองทุนการออมแห่งชาติได้มีคณะกรรมการกองทุนเงินออมแห่งชาติที่มีการควบคุมกำกับดูแลการดำเนินงานในเรื่องการลงทุน สำหรับข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะในการดำเนินงานกองทุนการออมแห่งชาติจะได้นำไปพิจารณาต่อไป

ที่ประชุมรับทราบ โดยมีรองประธานสภาผู้แทนราษฎร คนที่สอง ผลัดเปลี่ยนปฏิบัติหน้าที่

๔. รายงานประจำปี ๒๕๖๕ ของกองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา

ก่อนที่สมาชิกฯ อภิปราย ผู้ปฏิบัติหน้าที่ประธานของที่ประชุมได้อนุญาตให้ นายไกรยศ ภัทรวาท ผู้จัดการกองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา นายพัฒนพงษ์ สุขมะดัน และนางสาวสุชาดา จัตุรฤทธิพิทักษ์ ผู้ช่วยผู้จัดการกองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา และผู้แทนจากกองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา เข้าร่วมชี้แจงต่อที่ประชุม ตามข้อบังคับฯ ข้อ ๓๑

สมาชิกฯ อภิปราย ในประเด็นเรื่องการศึกษา มีการตั้งคณะกรรมการด้านการศึกษาจำนวนหลายคณะ หากแต่การดำเนินงานไม่มีหน่วยงานใดมีความรับผิดชอบอย่างชัดเจน กรณีข่าวเรื่องนักเรียนที่จังหวัดบุรีรัมย์ ต้องการให้มีการแก้ไขปัญหาโดยเร่งด่วน เรื่องตัวชี้วัดทางการศึกษามีความสำคัญเนื่องจากจะทำให้เด็กนักเรียนมีคุณภาพและทำให้อัตราการเติบโตของประเทศไทยมีคุณภาพที่ดี เช่น สามารถทำให้ค่า GDP ของประเทศเพิ่มขึ้นได้ เป็นต้น ปัจจุบันการเกิดของประชาชนลดลงและกำลังเข้าสู่สังคมของผู้สูงอายุ เรื่องการยุบและควบรวมโรงเรียนระดับชั้นประถมศึกษาขนาดเล็กเข้าด้วยกันต้องให้ประชาชนมีส่วนร่วมและมีการรับฟังความคิดเห็นจากประชาชน ปัญหาความเหลื่อมล้ำทางการศึกษาเป็นปัญหาที่เกิดขึ้นมายาวนานต้องได้รับการแก้ไขเพราะการศึกษาคือพื้นฐานของชีวิต สนับสนุนให้มีการบูรณาการทำงานร่วมกันระหว่างหน่วยงานของรัฐและองค์กรทางการศึกษา

เรื่องการเสนอต่อกระทรวงศึกษาธิการให้มีการขยายระดับการช่วยเหลือตั้งแต่ระดับชั้นอนุบาลถึงชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย เรื่องการเสนอให้ปรับเพิ่มอัตราเงินอุดหนุนนักเรียนยากจน ขอให้มีการสนับสนุนให้ กสศ. ร่วมกับ กสทช. หามาตรการลดค่าใช้จ่ายอินเทอร์เน็ต เนื่องจากนักเรียนบางคนครอบครัวยากจน เรื่องอัตราเงินอุดหนุน (ทุนเสมอภาค) ควรมีการปรับขึ้นหรือไม่ เรื่องการจัดสรรงบประมาณทำให้โรงเรียนขนาดเล็กเสียเปรียบและจำนวนครูมีไม่เพียงพอและโรงเรียนขนาดเล็กต้องแบกรับปัญหาต่าง ๆ ซึ่งมีผลต่อการเรียนการสอนนักเรียน และต้องการให้มีการนำงบประมาณไปใช้ทางการศึกษาอย่างคุ้มค่า

ผู้จัดการกองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา ตอบชี้แจง สรุปได้ว่า ประเด็นข่าวนักเรียนในจังหวัดบุรีรัมย์ โดยนักเรียนดังกล่าวได้รับทุนจาก กสศ. ตั้งแต่ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑ และในชั้นประถมศึกษาปีที่ ๔ ได้มีการปรับปรุงข้อมูลตั้งแต่เดือนกรกฎาคม ๒๕๖๖ แล้ว ซึ่งจะได้รับทุนจาก กสศ. ต่อเนื่องไปจนถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓ ตามการศึกษาภาคบังคับ ก่อนเกิดเหตุการณ์ขึ้น เรื่องการสนับสนุนโรงเรียนตระเวนชายแดน โรงเรียนพระพุทธรักษา และโรงเรียนใน ๓ จังหวัดชายแดนภาคใต้ รวมทั้งจังหวัดสงขลาด้วย รวมเป็น ๔ จังหวัด กสศ. ได้มีการให้ทุนสนับสนุนและจะมีการขยายให้ทุนแก่โรงเรียนเอกชนต่อไป เรื่องคุณครูได้ไปเยี่ยมบ้านนักเรียน ซึ่งคุณครูจะได้คัดกรองความยากจน คัดกรองความเสี่ยงเรื่องสุขภาพจิต คัดกรองเรื่องครอบครัว และเรื่องอื่น ๆ ระบบการเยี่ยมบ้าน ได้มีการทำงานในขั้นตอนเดียวเพื่อลดขั้นตอนได้มีการรับรองทั้ง ๓ ฝ่าย ก่อนที่จะดำเนินการจ่ายเงินได้มีการให้คณะกรรมการการศึกษาได้มีการพิจารณา ซึ่งจะทำให้มีการตรวจสอบและสามารถทักท้วงได้ โดยเปิดโอกาสให้โรงเรียนได้มีส่วนร่วม เรื่องการปรับลดงบประมาณ กสศ. ได้ให้ความสำคัญต่อการศึกษภาคบังคับก่อน ส่วนข้อมูลของนักเรียนที่รับทุน กสศ. ตั้งแต่ชั้นประถมศึกษาและชั้นมัธยมศึกษาชั้นต้น หากมีการไปศึกษาต่อในระดับ ปวช. โดย กสศ. ได้มีการประสานงานกับ กยศ. ได้นำข้อมูลของนักเรียนเพื่อจะได้ศึกษาต่อไปได้และได้รับทุนของ กยศ. ตามหลักเกณฑ์ของ กยศ. เรื่องโรงเรียนขนาดเล็ก กสศ. ได้มีจุดมุ่งหมายว่า ภายใน ๓ ปี จะดำเนินการเกี่ยวกับโรงเรียนขนาดเล็กที่ไม่สามารถควบรวมกันภายในรัศมี ๖ กิโลเมตร ซึ่งมีประมาณ ๑,๕๐๐-๑,๖๐๐ โรงเรียน โดยโครงการ “ครูรักถิ่น” ปีละ ๓๐๐ คน จะได้นำไปสอนในโรงเรียนดังกล่าว ได้มีความพยายามที่จะดำเนินการให้โรงเรียนขนาดเล็กได้รับการสนับสนุนได้รับความเสมอภาค หากติดขัดเนื่องจากได้รับงบประมาณที่จำกัดทำให้ไม่สามารถดำเนินการได้เต็มที่ ในอนาคตประเทศไทยเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุและจำนวนเด็กนักเรียนได้ลดลงทุกปี ทั้งนี้ หาก กสศ. ได้รับงบประมาณเพียงพอจะดำเนินการช่วยเหลือนักเรียนยากจนและให้นักเรียนทุกคนได้รับการศึกษาอย่างเสมอภาคเท่าเทียมกัน สำหรับข้อเสนอแนะต่าง ๆ กสศ. จะได้นำไปดำเนินการต่อไป

ที่ประชุมรับทราบ

เลิกประชุมเวลา ๒๐.๐๒ นาฬิกา

๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐

**กลุ่มงานรายงานการประชุม
สำนักรายงานการประชุมและชวเลข**